

*
Số 282-CV/ĐUK

V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức
đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,
quản lý năm 2022

Kính gửi: Các chi, đảng ủy cơ sở

Thực hiện Công văn số 819-CV/BTCTU ngày 21/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; để việc kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 24-HD/ĐUK ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá, kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách. Quá trình kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, tránh kiểm điểm qua loa, hình thức; đánh giá, xếp loại chất lượng phải thực chất, không chạy theo thành tích, khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hòa vi quý", đảm bảo tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm để chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",

tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

3. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý phải được gắn với việc thực hiện kết luận số 21-KL/TW, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục ngay; đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Tăng cường phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân, chú trọng những nơi được gợi ý kiểm điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm lại những nơi chưa đạt yêu cầu. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở tổ chức đảng cấp dưới.

5. Các cấp ủy cơ sở và đảng viên thực hiện việc lấy phiếu nhận xét nơi cư trú theo mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

6. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, phải được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (*nếu thấy cần thiết*). Đồng thời, yêu cầu các tập cá nhân được gợi ý kiểm điểm hoàn thành báo cáo giải trình nội dung gợi ý trước khi tiến hành kiểm điểm.

7. Các cấp ủy cơ sở khi tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành và cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để phân công cán bộ dự, theo dõi.

8. Các cấp ủy cơ sở tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại xong trước ngày **25/12/2022** và gửi hồ sơ về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (*qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối*) trước ngày **10/01/2023**. Các biểu mẫu đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, mẫu báo cáo thống kê các đơn vị tải về trên trang Thông tin Điện tử Đảng ủy Khối, địa chỉ: **danguykhoi.phutho.gov.vn**

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. /~~f~~

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban Thường vụ ĐUK,
- Lưu VP, BTC ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Đỗ Thị Ngọc Ánh